

ผู้จัดการ

วันที่ ๒๖ เดือน ส.ค. พ.ศ. ๕๖ ๒๕๖๑ - ๕

พด.เสริมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ASTVผู้จัดการรายวัน - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปี พ.ศ. 2545

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอพระราชทานอนุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ได้ให้บริการแก่เกษตรกรทุกสาขา

นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยรับผิดชอบในส่วนของคลินิกดิน แบ่งเป็น กิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม สำหรับกิจกรรมหลักจะเป็นการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์วินิจฉัย และให้บริการโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์และตรวจสอบดินและปุ๋ย ส่วนกิจกรรมเสริมจะเน้นการเสริมสร้างความรู้ การฝึกอบรม และการจัดนิทรรศการ เมื่อจะเปิดคลินิกดินเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบดินและปุ๋ย เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจะแจ้งให้เกษตรกรที่

อ่านต่อหน้า 8

พด.

ต้องการรับบริการตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ย ชุดและนำดินตัวอย่าง มารับการตรวจวิเคราะห์ ที่คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร สำหรับพืช (N P K) และรับคำแนะนำพร้อมแนวทางในการปรับปรุงบำรุงดิน ในกรณีที่ดินมีปัญหาต่อการเพาะปลูก ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน คำแนะนำการใช้ปุ๋ย การทำปุ๋ยพืชสดและให้ความรู้เรื่องหญ้าแฝก การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ (พด. 2) การทำสารป้องกันแมลงศัตรูพืช (พด.7)

“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กรมพัฒนาที่ดินภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมและได้มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละครั้งมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และผลการดำเนินงานก็เป็นที่น่าพอใจเช่นกัน” นางกุลรัศมีกล่าว

นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพได้และยังนำไปสู่การผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนตลอดไป เกษตรกรที่สนใจรายละเอียดของโครงการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2579-2875 หรือ call center 1760 และ www.idd.go.th ■